



**PHỤ LỤC 3**  
**SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO, SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CHƯA SỬ DỤNG CỦA CƠ QUAN SỬ DỤNG VIÊN CHỨC,**  
**SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CẦN TUYỂN VÀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN**

(Kèm theo Quyết định số **2619** QĐ-UBND ngày **28** tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp)

STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN	MÃ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	TRÌNH ĐỘ CẦN TUYỂN	CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN	GHI CHÚ
<b>KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ</b>										
	Nguyễn Văn Trỗi	88	11							
1				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mỹ thuật)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
2				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Âm nhạc)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
3				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Địa lý)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
4				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Lịch sử)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
5				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tổng phụ trách)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển

STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN	MÃ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	TRÌNH ĐỘ CẦN TUYỂN	CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN	GHI CHÚ
6	Trường Sơn	47	10	2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Ngữ văn)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
7				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Địa lý)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
8				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Toán)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
9				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Khoa học tự nhiên)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
10				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Âm nhạc)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
11				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mỹ thuật)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
12				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Giáo dục công dân)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm

STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CÁN TUYÊN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁN TUYÊN	MÃ CHỨC DANH NGHIỆP CÁN TUYÊN	HẠNG CHỨC DANH NGHIỆP CÁN TUYÊN	TRÌNH ĐỘ CÁN TUYÊN	CHUYÊN NGÀNH CÁN TUYÊN	GHI CHÚ
13				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tổng phụ trách)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển
14	Nguyễn Văn Nghi	84	31	3	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Ngữ văn)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
15				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Lịch sử)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
16				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Giáo dục công dân)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
17				3	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tiếng Anh)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
18				3	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Toán)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
19				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Vật lý)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm





STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIẾN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIẾN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIẾN CHẾ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN	MÃ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	TRÌNH ĐỘ CẦN TUYỂN	CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN	GHI CHÚ
36	Phan Văn Trị	64	19	2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Thế dục)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
37				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Âm nhạc)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
38				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mỹ thuật)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
39				1	Văn thư viên trung cấp	02.008		Trung cấp	Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.	
40				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Ngữ văn)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
41	1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Lịch sử)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm			
42	1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Địa lý)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm			
43	1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Giáo dục công dân)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm			

STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN	MÃ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	TRÌNH ĐỘ CẦN TUYỂN	CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN	GHI CHÚ
44				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Toán)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
45				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tổng phụ trách)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển
46	Gò Vấp	60	7	2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Ngữ văn)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
47				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Toán)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
48				2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Khoa học tự nhiên)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
49				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Thể dục)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
50				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Âm nhạc)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm





STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN	MÃ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	TRÌNH ĐỘ CẦN TUYỂN	CHUYỂN NGÀNH CẦN TUYỂN	GHI CHÚ
59				2	Giáo viên: trung học cơ sở hạng III (Mỹ thuật)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
60				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tổng phụ trách)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển
61	Quang Trung	95	21	3	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Ngữ văn)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
62				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Lịch sử)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
63				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Địa lý)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
64				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tiếng Anh)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
65				2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Toán)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm







STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CÁN TUYÊN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁN TUYÊN	MÃ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CÁN TUYÊN	HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CÁN TUYÊN	TRÌNH ĐỘ CÁN TUYÊN	CHUYÊN NGÀNH CÁN TUYÊN	GHI CHÚ
90				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Vật lý)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
91				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Hóa học)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
92				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Giáo dục công dân)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
93				2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Lịch sử)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
94				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Âm nhạc)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
95				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Công nghệ công nghiệp)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
96				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mỹ thuật)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm

STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN	MÃ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	TRÌNH ĐỘ CẦN TUYỂN	CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN	GHI CHÚ
97				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tổng phụ trách)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển
98	Nguyễn Trãi	130	31	4	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Ngữ văn)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
99				3	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Lịch sử)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
100				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Địa lý)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
101				2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Giáo dục công dân)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
102				3	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tiếng Anh)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
103				2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Toán)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm







STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN	MÃ CHỨC DANH NGHIỆP CẦN TUYỂN	HẠNG CHỨC DANH NGHIỆP CẦN TUYỂN	TRÌNH ĐỘ CẦN TUYỂN	CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN	GHI CHÚ
120				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Sinh học)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
121				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Thế dục)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
122				2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Âm nhạc)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
123				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mỹ thuật)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
124				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tổng phụ trách)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển
125	Phan Tây Hồ	128	24	1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Lịch sử)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
126				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Giáo dục công dân)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm

STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN	MÃ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN	TRÌNH ĐỘ CẦN TUYỂN	CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN	GHI CHÚ
127				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tiếng Anh)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
128				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Sinh học)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
129				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Công nghệ nữ công)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
130				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Công nghệ công nghiệp)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
131				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Âm nhạc)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
132				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mỹ thuật)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
133				1	Nhân viên thủ quỹ	01.005		Trung cấp	Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính	
134				1	Kế toán viên trung cấp	06.032		Cao đẳng	Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính	
135	Lý Tự Trọng	97	18	1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Ngữ văn)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm

STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CÁN TUYÊN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁN TUYÊN	MÃ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CÁN TUYÊN	HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CÁN TUYÊN	TRÌNH ĐỘ CÁN TUYÊN	CHUYÊN NGÀNH CÁN TUYÊN	GHI CHÚ
136				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Địa lý)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
137				2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tiếng Anh)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
138				2	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Khoa học tự nhiên)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
139				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Công nghệ nữ công)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
140				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Âm nhạc)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
141				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mỹ thuật)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm
142				1	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tổng phụ trách)	V.07.04.32	Hạng III	Đại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội; có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội; có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển







STT	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIAO	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CHƯA SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC CÁN TUYÊN	VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁN TUYÊN	MÃ CHỨC DANH NGHIỆP CÁN TUYÊN	HẠNG CHỨC DANH NGHIỆP CÁN TUYÊN	TRÌNH ĐỘ CÁN TUYÊN	CHUYÊN NGÀNH CÁN TUYÊN	GHI CHÚ	
159				7	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Tổng phụ trách)	V.07.04.32	Hạng III	Dại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm. Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển. Phải đảm bảo yêu cầu chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội tại các trường Đoàn - Đội, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển.	
160				14	Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Khoa học tự nhiên)	V.07.04.32	Hạng III	Dại học	Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;	Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Ứng viên dự tuyển cung cấp minh chứng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.	
161				1	Văn thư viên trung cấp	02.008		Trung cấp		Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.	
162				1	Nhân viên thủ quỹ	01.005		Trung cấp		Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính	
163				1	Kế toán viên trung cấp	06.032		Cao đẳng		Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính	